
มติท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  
คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๐ 

วันเสารท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ณ หองประชุมบานแกว  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

วาระท่ี ๑  เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  -ไมมี- 
      

วาระท่ี ๒  เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   ๒.๑  เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศไดทูลเกลาฯ  
ถวายเงินแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มหาวิทยาลัยละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

  มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
 

   ๒.๒ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณรีวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี และชมรมกอลฟจันทบุรี จัดการแขงขันกอลฟการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา       
เพื่อหารายไดทูลเกลาฯถวายเงินแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

 มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
 

วาระท่ี ๓  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐  

  มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๐ โดยใหมีการแกไข ดงันี ้
๑. หนา ๙ วาระท่ี ๒.๔ แกไขขอความ  “การถวายเงิน...” เปน  “ทูลเกลาฯ ถวายเงิน...”  

และยอหนาท่ี ๑ “เพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จ...” เปน “เพื่อทูลเกลาฯถวายแดพระบาทสมเด็จ...” 
๒.  หนา ๑๐ วาระที่ ๒.๕ แกไขขอความ “การถวายเงินแดพระบาทสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราช”เปน“ทูลเกลาฯถวายเงินแดสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” และยอหนาท่ี ๑ 
“เพื่อถวายแดพระบรมโอรสาธิราช...” เปน “เพื่อทูลเกลาถวายเงินแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
...” 

๓. หนา ๒๓ ใหเพิ่มเติมขอความตอทายขอความยอหนาท่ี ๒  “… และชื่อปริญญาและ 
อักษรยอในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และสาขาวิชาศิลปศาสตร ในมาตรา ๓ ... ” 

 

 

 



 

วาระที่ ๔  เร่ืองสืบเนื่อง 

      ๔.๑  แผนธรุกิจสนามกอลฟ 

  ท่ีประชุมตัง้ขอสังเกตและมีขอเสนอแนะดงันี ้
๑. หลังจากที่ประชุมเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการบริหารจัดการสนามกอลฟ 

แลว ตองเสนอรายละเอยีดใหที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอีกครั้ง  โดยเสนอแผนการ
ดําเนินงาน โครงสราง ตลอดจนการบริหารงาน ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของสนามกอลฟตาม
ขั้นตอนที่ถูกตอง กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา  

๒. เอกสารที่เสนอในวนันี้ เปนเอกสารฉบับยอ มีรายละเอียดไมครบถวน ควรปรับปรุง 
เอกสารดังกลาวใหสมบูรณ  แลวนําเสนอในคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพิจารณา กอนนําเสนอสภา 
มหาวิทยาลัย  

  มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ  โดยใหเพิ่มเตมิรายละเอียดแผนธุรกิจสนามกอลฟ แลวนําเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  กอนนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพจิารณา 
 

        ๔.๒   คดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๑/๒๕๔๙ ระหวาง ผศ.ณรงค โพธิ์สามตน ผูฟองคดี กับ สภา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี และพวกรวม ๓ คน ซ่ึงอยัการยื่นคาํใหการตอศาลแลว อยูในระหวาง 
รอวันนัดพิจารณาคดี  

  มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ  

    ๔.๓  ผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการของมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

รําไพพรรณี ป ๒๕๔๙   
 

ผศ.วรวรรณ  สังแกว  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพฒันา ช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา  
จากผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ๒๕๔๙ ซ่ึงไดคะแนนต่ํานั้น มีปญหาและอปุสรรค
หลายอยาง เชน ผูรับผิดชอบและผูจัดเกบ็ขอมูลตัวช้ีวดัไมเขาใจตัวช้ีวัดอยางชดัเจนหรือเขาใจไมตรงกัน 
การเก็บขอมูลจึงไมสมบูรณ และไมครบถวน ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดสงคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
๔ ป ซ่ึงมีตัวช้ีวัดทั้งหมด ๓๐ ตัว แตมหาวทิยาลัยไดทําความตกลงกับก.พ.ร. ในการจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัดของ
ป ๒๕๔๙ จํานวน ๗ ตัว ปรากฏวา ทางก.พ.ร.มาตรวจประเมินมหาวิทยาลัย ๓๐ ตัวช้ีวัด จึงเกิดปญหาทาํใหผล
การประเมินไดคะแนน ๒.๗๑๖๗   
 

 



 

             ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี ้  

๑. ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ป ๒๕๔๙ ควรเสนอ 

ใหทีป่ระชุมทราบ 

๒. ใหผศ.โอภาศ อินทรวงษ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ช้ีแจงและทําความ 

เขาใจเรื่องดงักลาวกบัคณาจารยและบคุลากรของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย 
๓.   คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลงานมหาวทิยาลัย อธิการบดี และคณบด ี  

ไดเคยเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาไวสวนหนึ่งแลว  ควรใชเปนแนวทางในการปรับปรุงผลการปฏบิัติตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการในปตอไป  

๓. ฝายบริหารที่เกี่ยวของในเรื่องนี้ตองส่ือสารใหผูรับผิดชอบและผูจัดเก็บขอมูลตัวช้ีวัด 

รับรูและเขาใจตัวช้ีวัดและวิธีการจัดเก็บขอมูลอยางทั่วถึง ทุกฝายตองใหความรวมมือในการใหขอมูลและเก็บ
ขอมูล ฝายบริหารหรือฝายวางแผนตองจดัประชมุผูเกีย่วของตัวช้ีวดัเพือ่รวมกันหาแนวทางและวิธีการแกไข
ปญหาผลการประเมนิตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ โดยจะจัดประชมุวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ เมื่อได
แนวทางและวธีิการแกไขปญหาแลวใหนาํเสนอที่ประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

๔. ทุกฝายตองรวมกันหาแนวทางและวิธีการแกไขปรับปรุงตวัช้ีวัดในปตอไปใหม ี

คะแนนสูงขึน้  
๕. ตองมีการจดัเกบ็เอกสาร หลักฐานที่ใชประกอบตวัช้ีวดัอยางเปนระบบ และถูกตอง  

เพื่อจะไดรวดเร็ว และทันตามกําหนดเวลา  
  ๖.  ใหมหาวิทยาลัยทบทวนแกไขตวัช้ีวดัที่ไดคะแนนนอยอยางเรงดวน 

ผศ.วรวรรณ สังแกว  รองอธกิารบดีฝายวางแผนและพัฒนา  แจงใหที่ประชุมทราบวา 
จะมีการประชมุอาจารย ขาราชการ และผูเกี่ยวของ เพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจเรื่องนีใ้นวนัที ่๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๐ และเมื่อวนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่ผานมา ทางก.พร.และสมศ.ไดเชญิไปประชุมเพื่อช้ีแจงเรื่อง
การสงแผนปฏบิัติราชการป ๒๕๕๑ ซ่ึงเรื่องดงักลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอน     
และมีกําหนดสงวันที ่  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ พรอมทัง้กาํหนดวาแผนปฏิบัติราชการรายปทีม่หาวทิยาลยัได
กําหนดไวหลายตัวช้ีวัดนั้น ตองมีตัวช้ีวัดอยางนอย ๓ ตัว ที่แสดงถึงเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
จึงเสนอทีป่ระชุมพิจารณาความเหมาะสมวาใครควรเปนกําหนดตวัช้ีวัดทีเ่ปนเอกลกัษณและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย     

  ประธานใหความเห็นวา คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยควรรวมกันกําหนดตัวช้ีวัด
ใหเรียบรอยกอน  แลวจึงนาํเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อใหความพจิารณาเห็นชอบ 
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มติท่ีประชมุ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน 

ตองรวมรับผิดชอบผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการป ๒๕๔๙ และจะตองปรับปรุงการ
บริหารงานใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนคณาจารยและบุคลากรทุกฝายตองตระหนักและรวมมือกันหาแนวทางและ
วิธีการแกไขปญหาผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการในปตอไปใหดยีิ่งขึน้ หลังจากการ
ประชุมคณาจารยและผูเก่ียวของในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แลว ใหสรุปปญหาและแนวทางการแกไขให
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

    ๔.๔  (ราง) ระเบียบ วาดวยการใหบุคลากรไปศึกษาตอหรือฝกอบรมดวยทุนของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัรําไพพรรณี ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ...  

  มติท่ีประชุม  มีมติใหยายเร่ืองนี้ไปพิจารณาในวาระที่ ๕ 

    ๔.๕  (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เร่ือง การกําหนดขั้นตอนการดําเนิน 

การสงผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ ระดับผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
พ.ศ. ... 

  มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ ประกาศดังกลาวไดลงนามเรยีบรอยแลว 

      ๔.๖  การจัดตัง้สํานักงานตรวจสอบภายใน 

  มติท่ีประชุม  มีมติใหผูรับผดิชอบเรื่องดงักลาวเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณา 
ในคณะกรรมการบริหารกอนนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในลําดับตอไป 

      ๔.๗  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  

  มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

      ๔.๘  ความกาวหนาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ  
  รายละเอียดโดยสรุป มีดงันี ้

ก) ความกาวหนาของฝายจัดหาทุนการศึกษา 
           ขณะนี้มีผูแสดงความจํานงบริจาคทุนการศกึษาเฉลิมพระเกียรติฯ มีทั้งสิ้น ๘๕ ทุน  
โดยมีผูบริจาคเงินเขาบัญชีกองทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติแลว จํานวน ๓ ราย ไดแก ผศ.วิสิฏฐ  กจิปรีชา 
อธิการบดี คุณรัญจวน วงศกลาหาญ และนายแพทยววิัฒน สุรพรสวัสดิ์  รวมเปนเงนิ ๑๒๐,๐๐๐ บาท   
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  ข) จัดโครงการรวมงาน “วันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณ”ี 

  งานวันสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี จะจดัขึ้นในวันที่ ๑๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย

โครงการจัดหาทุนการศึกษาฯ จะรวมกิจกรรมนี้ดวย   
๑. โดยใหทุกคณะจัดกิจกรรม Open House ที่คณะเพื่อใหนักศึกษามัธยมปลายเห็น 

ถึงศักยภาพของแตละคณะ และเปนการเชญิชวนใหนักเรียนสนใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแหงนี้ 
๒. งานเกษตรแฟร อยูระหวางการกําหนดความชัดเจนวาตองการเนนเกษตรดานใด 

๓. งานราตรีสวนบานแกว กําหนดจัดงานคืนวันศุกรที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยนาย 

ประจวบ มะลิทอง เปนประธานรวมกับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และสมาคมชาวจันทจะจัดประชุม
เพื่อเตรียมงานดังกลาว ในวนัที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๐ เวลา ๙.๐๐ น.  ณ อาคารเรียนรวม   รายไดหลังหัก
คาใชจายจะแบงออกเปน ๓ สวน คอื สวนที่หนึ่งมอบใหโครงการทุนการศึกษาฯ และสวนที่สองมอบให
กองทุนพัฒนาพระตําหนัก และสวนที่สามมอบใหสมาคมศิษยเกามหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
  ๔. งาน Dinner Talk กําหนดงานคืนวันเสารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยนายธงศักดิ์  

จินตการฤกษ ประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวัดเปนประธานรวม ขั้นตอนอยูระหวางการประสานงานของ
มหาวิทยาลัย รายไดสวนหนึ่งจะนําเขาโครงการทุนการศึกษาฯ และสรางพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย 
         ๕. งานมินิมาราทอน กําหนดจัดงานในเชาวันเสารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยนาย    
ธนภณ  กิจกาญจน  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจนัทบุรี  เปนประธานรวมและเปนผูสนับสนุนเรื่อง
คาใชจาย ขั้นตอนอยูระหวางการประสานงานของมหาวิทยาลัย งานนี้ทานพระครูธรรมสรคุณ      ไดมอบ
จตุคาม รุนที่ ๒ จํานวน ๑,๐๐๐ องค เพื่อสนับสนุนงานครั้งนี้  รายไดแบงเปน ๒ สวน คือ สวนทีห่นึ่งมอบ
ใหโครงการทนุการศึกษาฯ  และสวนที่สองสมทบทุนสรางพระพุทธรูประจํามหาวิทยาลัย 

  ๖.   กิจกรรมจดัการแขงขันกอลฟที่สนามกอลฟรําไพพรรณี ชิงถวยจากทานองคมนตรี  
โดยมีอธิการบดี เปนประธานจัดงาน และอยูระหวางการพิจารณาวนั เวลา จัดงานกบัชมรมกอลฟ 

  มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

วาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
    ๕.๑  ความเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้
  -ไมมี- 

    ๕.๒  แผนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพพรรณี  ๒๕๕๑  

            ผศ.วรวรรณ   สังแกว   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอแผนงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ๒๕๕๑ ใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ  กอนจะนําไปจัดทําเปนแผน
งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ๒๕๕๑ และนําไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติงาน/ แผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ป ๒๕๕๑ โดยเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาแยกเลม 



 

  ท่ีประชุม มีขอเสนอแนะดังนี ้
มหาวิทยาลัยตองมีแผนกลยทุธ และมีเอกลักษณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคลองกับ 

แผนงบประมาณ วิสัยทัศน และปรัชญาดวย  เพราะจะมกีารประเมินในสวนนีด้วย  

  มติท่ีประชุม  มีมติใหนําแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ๒๕๕๑ เสนอ
คณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยกอน แลวจึงนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

    ๕.๓  ขออนมัุติจางและเบิกจายเงินเดือนในตําแหนงอธกิารบด ี

  ท่ีประชุมตัง้ขอสังเกตและมีขอเสนอแนะดงันี ้
๑. การเสนอเพื่อพิจารณาตองมคีวามชัดเจน บอกที่มา เหตผุล และวัตถุประสงค 

ใหชัดเจน และจัดเตรยีมเอกสารประกอบการพิจารณาใหพรอม 

๒. หนวยงานการเจาหนาที่ควรเปนตนเรื่องในการจัดทําบันทึกเสนออธิการบดี 
และอธิการบดส่ัีงการใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

๓.  ใหนําเสนอเรื่องนี้ในคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวทิยาลัย 

เพื่อวางแผนในการจัดเตรียมงบประมาณรองรับดวย 

  ๔.  ควรศึกษาแนวทางและวธีิการในการจางบุคคลที่มีอายุเกินครบ ๖๐ ป หรือ 

จางบุคคลที่เปนผูบริหารที่เกษียณอายุราชการ แตยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงผูบริหาร ตลอดจน 

งบประมาณทีใ่ชในการจาง วิธีการจายเงินเดือน สถานภาพในการจาง  

  มติท่ีประชุม  มีมติใหผูเก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 

   ๕.๔   ขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาบัตร และอนุปริญญาบัตร  
  ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

   สาขาบริหารการศึกษา  จํานวน     ๓ คน 

  ระดับปริญญาบัตร ภาคปกต ิ

   สาขาวิชาการศึกษา  จํานวน     ๒ คน 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน  ๒๕ คน 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร  จํานวน     ๙ คน 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  จํานวน  ๑๕ คน 

  สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน     ๑ คน 

 ระดับปริญญาบัตร ภาค กศ.ปช. 
  สาขาวิชาศิลปศาสตร  จํานวน   ๗ คน 



 

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  จํานวน    ๙ คน 

 ระดับอนุปริญญาบัตร ภาค กศ.ปช. 
  สาขาวิชาศิลปศาสตร  จํานวน   ๖ คน 

   รวมท้ังสิ้น  จํานวน            ๗๗ คน 

  มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติใหปริญญาบัตรตามบัญชีรายชือ่ท่ีเสนอ 
 

   ๕.๕  กรอบอตัรากําลังของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี สายวิชาการและสายสนบัสนุน 

  มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน  

   ๕.๖  แบบการเสนอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ระดับ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
และผูชวยศาสตราจารย 

  มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบแบบการเสนอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ระดบั ศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย โดยใหแกไข ขอท่ี ๒ ในเอกสารการประชุมหนาท่ี ๔๓  เปน   
“ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน ” 
 

     ๕.๗  ขออนมัุติแตงตัง้คณบดีคณะนติิศาสตร 

  มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติตามที่เสนอ และมอบหมายใหผูเก่ียวของในเรื่องนีน้ําเสนอ
รายละเอียดประวัติ และประวัติการทํางานของผูไดรับการแตงตั้งเปนคณบดีคณะนติศิาสตรอยางสมบูรณและ
ครบถวน และเสนอใหท่ีประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบอีกคร้ัง 

    ๕.๘ การดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยปราโมทย สวุรรณา 

  มติท่ีประชุม มีมติใหเปนการประชุมลับ โดยในทีป่ระชุมมีเฉพาะกรรมการสภามหาวทิยาลัย
เทานั้น  
 

   ๕.๙  (ราง) ขอบังคับ วาดวย การสอบแขงขันหรือคดัเลือกบุคคลเขารับราชการ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติใหถอนวาระดังกลาว  เนื่องจากยงัไมผานความเห็นชอบจากที่ประชุม 

คณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
 



 

   ๕.๑๐ (ราง) ขอบังคับ วาดวย การทดลองปฏบิัติหนาท่ีราชการของขาราชการ 
 

มติท่ีประชุม  มีมติใหถอนวาระดังกลาว เนื่องจากยงัไมผานความเห็นชอบจากที่ประชุม 

คณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
 

   ๕.๑๑  (ราง) ขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
พ.ศ. ...  

  มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

   ๕.๑๒  (ราง) ขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ของขาราชการ  พนักงานราชการ  และพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

  มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

   ๕.๑๓  (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ีวาดวย  การใหบคุลากรไปศึกษาตอหรอื 
ฝกอบรมดวยทุนของมหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ีพ.ศ. ... 

  มติท่ีประชุม  เนื่องจากมีเวลาจํากัด จึงใหนาํเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

วาระที่ ๖  เร่ืองอื่น ๆ  

    ๖.๑  สรปุกิจกรรม ประจําเดือน กรกฏาคม  ๒๕๕๐ 

  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

   ๖.๒ สรุปรายงานงบเดือน เงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ เดอืน กรกฏาคม  ๒๕๕๐ 

  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ โดยใหแกไขขอความในรายงานงบเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๐ 
หนา ๕๗ บรรทัดที่ ๒ และบรรทัดสุดทายใหถูกตอง พรอมท้ังใหหนวยงานการเงินชี้แจงยอดเงินงบประมาณ
แผนดนิท่ียงัไมมีการเบิกจายใหคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัยทราบ 

    ๖.๓  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๐  

มติท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

 



 

    ๖.๔  แผนการรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการรับนกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนการรับ
นักศึกษายอนหลัง ๓ ป 

  มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหอธิการบดีมอบหมายหนวยงานที่เก่ียวของรวบรวมขอมูล
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป  

       ๖.๕  เอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

  มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 


	วันเสาร์ที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ณ ห้องประชุมบ้านแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
	วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
	   ๖.๒ สรุปรายงานงบเดือน เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เดือน กรกฏาคม  ๒๕๕๐ 


